



ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยียม
เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ำทรงสี่เหลี่ยม มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ปัมป์สูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อมีขนาดท่อสูบน้ำ ๓ นิ้ว ขนาดท่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว ใบพัดชนิดใบพัดเดี่ยวทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๑๕ มิลลิเมตร สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาทิต สามารถทำแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว ตัวชุดถังบรรจุน้ำและปั๊มน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ๕๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเป็นอุปกรณ์ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ซึ่งในราคากลางประมูลซื้อครั้งนี้เป็นเงิน ๓,๕๕๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๑.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลท่าเยียม ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเยียม ตกลงชำระเงินค่าพัสดุ เมื่อผู้ขายส่งมอบ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ พร้อมโอนทะเบียนให้แก่เทศบาลตำบลท่าเยียมเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอโชคชัย และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และกำหนดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น.

/ผู้สนใจ.....

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลในราคาชุดละ ๑๐,๐๐๐ บาท ได้ที่ กองคลัง (งานพัสดุ) เทศบาลตำบลท่าเหี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๗๕๖๔๗๐ ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.koratdla.go.th , www.tayiumcity.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

